

Số: /UBND-NN

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2022

V/v tập trung chỉ đạo phát triển
cây gai xanh vụ Thu năm 2022.

Kính gửi:

- Chủ tịch UBND các xã: Thọ Sơn, Thọ Bình, Bình Sơn, Triệu Thành, Hợp Tiến, Thọ Tiến, Hợp Thắng;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Phát triển cây gai xanh nguyên liệu trên địa bàn huyện được xác định là một nhiệm vụ trong chỉ đạo sản xuất và đã được cụ thể hoá trong kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt năm 2022 của huyện. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Huyện uỷ, UBND huyện đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp để phát triển cây gai xanh nguyên liệu, tập trung tại các xã thuộc vùng quy hoạch cây gai xanh nguyên liệu của tỉnh. Một số đơn vị đã có chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện như: Khảo sát diện tích đất trồng gai, tổ chức họp triển khai các cơ chế chính sách hỗ trợ cho người trồng gai, tổ chức cho các hộ gia đình tham quan, học tập kinh nghiệm. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, diện tích trồng cây gai xanh của huyện đạt kết quả rất thấp so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Một số xã có diện tích trồng gai xanh theo Đề án đã được tỉnh phê duyệt vẫn chưa triển khai tổ chức, chỉ đạo cho nhân dân trồng cây gai xanh nguyên liệu. Nếu không tập trung quyết liệt chỉ đạo thì nguy cơ 6 tháng cuối năm không hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã trong vùng quy hoạch trồng cây gai xanh nguyên liệu; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc phát triển cây gai xanh nguyên liệu vụ Thu năm 2022 với những nội dung sau:

1. Đối với các xã trong vùng quy hoạch trồng cây gai xanh nguyên liệu:

- Yêu cầu Đảng uỷ, UBND xã triển khai đầy đủ, nghiêm túc quan điểm chỉ đạo của Huyện uỷ, UBND huyện về phát triển cây gai xanh, đặc biệt là Công văn số 587-CV/HU ngày 18/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh trên địa bàn huyện; Thông báo số 2302/TB-UBND ngày 29/4/2022 của UBND huyện về kết luận của đồng chí Lê Phú Quốc, Phó chủ tịch UBND huyện tại hội nghị triển khai kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt đến toàn thể đảng viên, chi bộ và các tổ chức trong hệ thống chính trị về ý nghĩa, lợi ích và nhiệm vụ phát triển cây gai xanh nguyên liệu; nghiên cứu, triển khai các giải pháp phù hợp với điều kiện của đơn vị mình để phát triển nhanh diện tích gai xanh nguyên liệu; phân công các đồng chí cấp uỷ viên lãnh đạo, chỉ đạo theo từng địa bàn, lấy kết quả

thực hiện làm một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân năm 2022.

- Thành lập các tổ công tác phối hợp với cán bộ nguyên liệu của Công ty Nông nghiệp An Phước (Công ty) tiến hành rà soát xác định cụ thể diện tích có thể trồng mới ngay trong vụ Thu năm 2022 đảm bảo đạt và vượt kế hoạch, chỉ tiêu huyện giao. Gắn với việc rà soát quỹ đất phải đánh giá khả năng thực hiện của nông dân để có phương án chuyển đổi, tích tụ đất đai cho các tổ chức, cá nhân có năng lực thực hiện trồng gai xanh. Trên cơ sở rà soát giao chỉ tiêu cụ thể về diện tích, chỉ rõ địa điểm đề tổ chức ký hợp đồng với Công ty và triển khai trồng mới; hướng dẫn các thủ tục chuyển đổi và các biện pháp kỹ thuật để khẩn trương tổ chức sản xuất gai xanh trong vụ Thu năm 2022 và những năm tiếp theo; vận động thành lập các tổ hợp tác; HTX thu mua, sơ chế gai xanh cho các hộ để giải quyết vấn đề thiếu lao động.

- Khẩn trương chủ động phối hợp với Công ty tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch cây gai xanh nguyên liệu cho các hộ nông dân. Đăng ký cụ thể nhu cầu về số lượng giống gai xanh phục vụ trồng mới để Công ty chủ động đáp ứng đủ số lượng, đảm bảo chất lượng; căn cứ điều kiện thời tiết hiện nay, nếu có mưa, đất ẩm thì có thể đẩy sớm và kéo dài thời vụ trồng gai từ nay đến đầu tháng 10/2022.

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cây gai xanh nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2021-2023 theo Nghị quyết số 385/2021/NQ-HĐND ngày 26/4/2021, Nghị quyết số 116/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND; các cơ chế chính sách của địa phương và Công ty thực hiện các thủ tục giải ngân nhanh nguồn kinh phí hỗ trợ để nhân dân có nguồn lực đầu tư và yên tâm phát triển cây gai xanh. Đồng thời phổ biến các cơ chế chính sách của nhà nước, doanh nghiệp trong sản xuất gai xanh, giải đáp được những băn khoăn vướng mắc của tổ chức, cá nhân trồng gai xanh.

- Yêu cầu UBND các xã báo cáo kế hoạch trồng cây gai xanh trong vụ Thu năm 2022, trong đó nêu rõ diện tích trồng, vị trí trồng, số hộ tham gia về UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp và PTNT) trước ngày 24/7/2022; báo cáo định kỳ kết quả, tiến độ thực hiện về Phòng Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp báo cáo cấp trên.

2. Đối với các cơ quan, đơn vị liên quan:

- Phòng Nông nghiệp và PTNT thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các xã tổ chức triển khai thực hiện việc phát triển cây gai xanh trên địa bàn; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cây gai xanh và việc thực hiện các hợp đồng thu mua nguyên liệu giữa các tổ chức, cá nhân với Công ty. Tham mưu cho UBND huyện xử lý kịp thời các vấn đề vướng mắc, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người sản xuất.

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp phối hợp với Công ty, hỗ trợ các xã trong vùng nguyên liệu thực hiện tốt công tác quy hoạch diện tích trồng gai xanh, xây dựng nội dung tập huấn, hướng dẫn quy trình sản xuất, thu hoạch cây gai xanh cho các tổ chức, cá nhân sản xuất.

- Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện có các hình thức tuyên truyền phù hợp về các chủ trương, giải pháp sản xuất cây gai xanh, các cơ chế chính sách của tỉnh, huyện và xã (nếu có); thường xuyên nắm bắt, tổng hợp tình hình để đưa tin, biểu dương, động viên kịp thời về kết quả sản xuất cây gai xanh nguyên liệu trên địa bàn các xã.

- Hội Nông dân huyện triển khai kế hoạch phát triển cây gai xanh nguyên liệu để các cấp hội viên các xã tham gia; tuyên truyền, vận động các hội viên, cán bộ, nông dân tích cực tham gia sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi sang trồng cây gai xanh; các tổ chức, cá nhân tích tụ, tập trung đất đai tạo thành vùng sản xuất cây gai xanh tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao.

Yêu cầu các Chủ tịch UBND các xã trong quy hoạch trồng cây gai xanh nguyên liệu; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung trên, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển cây gai xanh nguyên liệu trong năm 2022 tạo tiền đề và nền tảng hoàn thành mục tiêu cả giai đoạn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Phú Quốc